

## **SINH VIÊN KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC TÍCH CỰC THAM GIA CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023**

**Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng ngày 19/03/2023, tại phòng B302, Khoa Du lịch và Ẩm thực đã tổ chức “Vòng chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa” cho toàn thể sinh viên của Khoa.**

Cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp khoa là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát hiện những nhân tố tích cực, những sinh viên có khả năng học tập và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, qua cuộc thi này giúp sinh viên khoa phát huy khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

Tham dự cuộc thi, có sự hiện diện của TS. Phạm Minh Luân – Phó trưởng khoa Du lịch và Ẩm thực, ThS. Lê Phan Thùy Hạnh – Trưởng bộ môn Khoa học Dinh dưỡng, ThS. Phạm Ngọc Dũng - Phó Trưởng bộ môn Lữ hành, cùng các thầy cô là giảng viên, chuyên viên đang công tác tại khoa Du lịch & Ẩm thực và đông đảo các bạn sinh viên của Khoa.

Phát biểu trong phần khai mạc, TS. Phạm Minh Luân – Phó trưởng khoa Du lịch và Ẩm thực chúc mừng các nhóm sinh viên đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Đồng thời, Thầy cũng gửi đến các bạn sinh viên lời động viên, khích lệ và mong muốn qua chương trình này, các bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, hình thành những kỹ năng, định hướng đúng đắn và phát huy thế mạnh của bản thân trong nghiên cứu học thuật.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các bạn thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thuyết minh đề tài nghiên cứu của mình. Những lời nhận xét, góp ý và câu hỏi từ Ban giám khảo đã giúp các bạn nhận ra một số điểm hạn chế cần khắc phục để công trình nghiên cứu của các bạn được hoàn thiện hơn.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, Ban Giám khảo đã chọn và trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 04 giải Khuyến khích, trong đó:

- Giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thanh Nhân, Tổ Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng.
- Giải Nhì thuộc về thí sinh Đỗ Trường Thọ, Tổ Bộ môn Nấu ăn.



**Sinh viên Phạm Thanh Nhân và Đỗ Trường Thọ nhận giải nhất và nhì từ thầy  
Phạm Minh Luân – Phó trưởng khoa (từ trái sang)**

- Giải Ba thuộc về thí sinh Phạm Trung Trực, Tổ Bộ môn Dinh dưỡng.
- Giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh Trần Thị Ngọc Mai, Lê Trương Như Ngọc, Phạm Thị Thúy Quỳnh, Phạm Thị Hồng Thắm.



**TS. Nguyễn Văn Chung trao giải ba cuộc thi cho em Phạm Trung Trực**



**Sinh viên nhận giải khuyến khích từ cô Lê Phan Thùy Hạnh – Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng**

Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa” của Khoa Du lịch và Ẩm thực năm học 2022 - 2023 đã thu hút được sự quan tâm và tạo được hiệu ứng tích cực đối với sinh viên và giảng viên của Khoa. Sau cuộc thi, các bạn sinh viên đã lĩnh hội được nhiều kiến thức và kỹ năng để phát triển khả năng nghiên cứu khoa học của mình. Trong thời gian tới, Khoa Du lịch và Ẩm thực sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh và phát huy các phong trào nghiên cứu khoa học cho sinh viên của Khoa.

### **Một số hình ảnh hoạt động tham gia trình bày tại vòng chung kết**







**Hình trao giấy chứng nhận cho sinh viên tham gia vòng chung kết cuộc thi**





**Hình giảng viên và sinh viên chụp hình lưu niệm cuộc thi**





